

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ ĐẮNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 80 /BC-HĐND-KTXH

Bù Đắng, ngày 19 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024, nhiệm vụ năm 2025

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Ngày 19/12/2024, Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện đã họp để thẩm tra Báo cáo số 497/BC-UBND ngày 05/12/2024 của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục khó khăn và biến động phức tạp; bên cạnh đó, ảnh hưởng từ quy hoạch bỏ-xít trên địa bàn huyện đã tác động trực tiếp đến các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện. Nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động, linh hoạt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Huyện ủy, của HĐND huyện, cùng với đó là sự sự tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2024, do đó 23/23 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể:

1. Về lĩnh vực Kinh tế

- Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản theo giá hiện hành tăng 6,5%; giá trị sản xuất khu vực công nghiệp theo giá hiện hành tăng 13%; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ theo giá hiện hành về tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 14 %, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 16%; diện tích gieo trồng cây lâu năm đạt 100,01%; ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển mạnh theo hướng quy mô lớn, trang trại công nghiệp.

- Công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị được triển khai cơ bản đồng bộ, kịp thời phục vụ các chương trình, dự án của địa phương. Đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã và đang lập đồ án để trình thẩm định; công tác quản lý xây dựng được quan tâm triển khai (cấp 61 Giấy phép xây dựng).

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện (cấp 267 giấy CNQSDĐ, chuyển mục đích sử dụng đất được 82 hồ sơ).



- Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn huyện đang có sự phục hồi, tăng trưởng trở lại; các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. Tổng số hộ dân sử dụng điện trên địa bàn huyện đạt 99,904%, đạt 100,05% kế hoạch (còn 35 hộ chưa có điện sử dụng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 01 xã hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới đạt 100%, dự kiến đến hết năm 2024, toàn huyện có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao).

- Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được thực hiện mạnh mẽ, năm 2024, chỉ số chuyển đổi số huyện Bù Đăng vươn lên xếp thứ 5/11 huyện thị (tăng 5 bậc so với năm 2023).

- Về tài chính - Tín dụng: Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện (đến ngày 03/12/2024), là: 221 tỷ 884 triệu đồng, đạt 101% dự toán tỉnh giao và đạt 92% dự toán HĐND huyện giao; ước thực hiện cả năm 2024 là: **241 tỷ đồng**, bằng 110% dự toán điều chỉnh tỉnh giao, đạt 100% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua, giảm 25% so với thực hiện năm 2023. Tổng chi ngân sách nhà nước là: 818 tỷ 397 triệu đồng, đạt 98% dự toán tỉnh giao và đạt 52% dự toán HĐND huyện giao; ước thực hiện cả năm 2024 là **1.604 tỷ 748 triệu đồng**, bằng 177% dự toán điều chỉnh tỉnh giao và đạt 103% dự toán điều chỉnh HĐND huyện thông qua, giảm 1% so với thực hiện năm 2023.

Hoạt động Ngân hàng CSXH: Tổng dư nợ thực hiện ước đạt 635,1 tỷ đồng, tăng 94,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 17,4% so với đầu năm. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 481 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,075% trên tổng dư nợ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần có các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đó là:

- Một số nguồn thu đạt thấp (đến 31/10/2024): Thu từ Doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 54% (ước thực hiện thu cả năm là 61%); thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 70% (ước thực hiện thu cả năm là 98%).

- Một số nguồn chi đạt thấp (đến 31/10/2024): Chi sự nghiệp kinh tế (33%), chi XDCB tập trung (24%); chi thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi (18%); chi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (0%)...

- Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của một số trang trại chăn nuôi chưa nghiêm, chưa thực hiện tốt việc thu gom và xử chất thải...nhưng chưa được xử lý triệt để, dứt điểm.

- Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực về đất đai tuy được quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn hạn chế như: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm còn chậm; chưa có sự kiểm tra, rà soát kế hoạch sử dụng đất hàng năm sau khi được phê duyệt, để kịp thời xử lý các trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn đăng ký để đưa vào kế hoạch sử dụng đất; một số công trình chuẩn bị đầu tư nhưng chưa có quy hoạch chi tiết...

Ngoài ra, đề nghị UBND huyện rà soát lại số liệu giữa các báo cáo sau:

- Báo cáo và Phụ lục kèm theo báo cáo số 497/BC-UBND ngày 05/12/2024 của UBND huyện để có sự thống nhất; cụ thể: Trong báo cáo (trang 6): Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm, đạt 105,66% so với chỉ tiêu của HĐND huyện giao và kế hoạch UBND huyện đề ra; nhưng trong Phụ lục kèm theo ghi đạt 101%.

- Số liệu tổng chi giữa 2 báo cáo có sự chênh lệch: Báo cáo số 496/BC-UBND ngày 05/12/2024: tổng chi NSNN trên địa bàn ước thực hiện năm 2024 là 1.604.748 triệu đồng nhưng trong báo cáo số 497/BC-UBND ngày 05/12/2024: tổng chi NSNN trên địa bàn huyện ước thực hiện cả năm 2024 là 1.593.792 triệu đồng.

2. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Trong năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt của UBND huyện về lĩnh vực văn hóa- xã hội năm 2024 của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu về lĩnh vực văn hóa- xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Công tác dạy và học đã được triển khai thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch năm học đề ra. Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 được tiến khai thực hiện đúng lộ trình và nội dung quy định. Có 16/16 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học và công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Năm 2024, đã đầu tư xây dựng và công nhận 07 trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 140% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (chỉ tiêu giao 05 trường). Nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn huyện lên 34/54 trường, đạt 63%.

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục thực hiện theo quy định, công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh thông thường được đảm bảo (đạt 98% so với kế hoạch, tăng 5% so với năm 2023). Chất lượng khám chữa bệnh được cải tiến, các quy trình chuyên môn được thực hiện tốt, không để tai biến y khoa xảy ra. Các Chương trình về dân số - kế hoạch hóa gia đình được tổ chức thực hiện tốt, tỉ suất sinh giảm đạt 0,27%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm, đạt 105,66% so với chỉ tiêu của HĐND huyện giao và kế hoạch UBND huyện đề ra. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân đến cuối năm ước đạt 94%, đạt 100% chỉ tiêu HĐND huyện giao.

- Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Truyền thanh - Truyền hình: Tăng cường công tác thông tin - truyền thanh tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Tổ chức thành công các hoạt động nhân các ngày lễ lớn như: Lễ hội giao thừa, hội trại tuổi trẻ giữ nước. Đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ biểu diễn công chiêng, di sản văn hóa đan lát, dệt thổ cẩm, giã gạo trải nghiệm lễ hội “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo” lần thứ nhất tại Khu bảo tồn văn hoá sóc Bom Bo phục vụ miễn phí cho du khách qua đó đã thu hút hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

- Công tác giảm nghèo năm 2024, được thực hiện quyết liệt, bằng các nguồn vốn kết hợp (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Nông thôn mới, Dân tộc thiểu số; nguồn vận động xã hội hóa...) đã mang lại hiệu quả thiết thực; đã xóa 181/125 hộ đạt 144,8% chỉ tiêu giao. Công tác giải quyết việc làm đạt 106% , đào tạo nghề đạt 124,8%. Các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy



đủ, kịp thời, đúng đối tượng; chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo.

- Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tiếp tục tăng cường và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lần thứ IV năm 2024, Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc năm 2024- 2025.

Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí và đánh giá cao với những kết quả về lĩnh vực Văn hóa – xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được trong năm 2024. Tuy nhiên, hiện nay một số trường còn thiếu cán bộ quản lý, thiếu giáo viên bộ môn (*trường THCS Thống Nhất thiếu 01 Phó hiệu trưởng và 01 phụ trách đội; trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Đường 10 thiếu 01 giáo viên tin học*). Đề nghị UBND huyện sớm bố nhiệm, bố trí kịp thời.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2025

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp năm 2025 của UBND huyện đã đề ra trong báo cáo; các giải pháp thể hiện trách nhiệm và tinh thần quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc đề ra một số chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề nghị UBND huyện cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

- Tập trung chỉ đạo các biện pháp thu, chi ngân sách đạt hiệu quả cao nhất; quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ các giao dịch thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất; tuân thủ đúng các quy định về thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đã hoàn thành các trình tự, thủ tục.

- Thực hiện các giải pháp cụ thể để làm tốt công tác quy hoạch, nhu cầu quy hoạch, kết quả thực hiện quy hoạch trong những năm qua, đánh giá và dự báo công tác quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó ưu tiên đối với các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục chuẩn bị đầu tư, nâng cao tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; trong đó cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường và thực hiện chưa đúng, chưa đủ các điều kiện, quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ cấp Giấy CNQSDĐ.

- Tập trung nguồn lực, phấn đấu thực hiện đưa 02 xã Đoàn Kết, Đường 10 đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2025. Tăng cường các giải pháp hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất, tránh không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. Rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp do ngân sách nhà nước hỗ trợ để có hướng nâng cao hiệu quả các mô hình.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo cơ sở thuốc điều trị BHYT và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác phát triển BHYT trên địa bàn huyện.

- Rà soát hiệu quả việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, các dự án an sinh xã hội; quan tâm giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại liên quan đến các dự án. Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và Chương trình MTQG về phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi đạt hiệu quả cao nhất.

III. Về dự thảo Nghị quyết

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Dự thảo Nghị quyết đảm bảo về mặt nội dung, căn cứ pháp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị HĐND huyện xem xét, thông qua sau khi UBND huyện tiếp thu, chỉnh sửa các ý kiến góp ý nêu trên.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nhiệm vụ năm 2025 (lĩnh vực kinh tế - xã hội). Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND;
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Bùi Ngọc Hân